
 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

กยท. จัดกิจกรรมท าความดีถวายพ่อหลวง แจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัยหนาว พร้อม ประเดิมเปิดกรีด
ยางใน ต.นาสิริ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ของชุมชน 
 

 

   
 

 เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมท าความดีถวายพ่อหลวง ร่วมแจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัย

หนาวแก่ชาวเขาในพื้นที่ ต.นาสิริ พร้อมประเดิมเปิดกรีดยางในสวนยางนาสิริ เพ่ือเป็นรายได้ของคนในชุมชน  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า พื้นที่ในต าบลนาสิริ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นคนดีตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทั้งนี้ การเพ่ิมพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ความว่า "เมื่อป่าเพ่ิมข้ึน น้ าก็จะเพ่ิมข้ึน ถ้าอบรมชาวบ้านว่า ป่าคือแหล่งน้ า ให้พิจารณาดูว่าป่าส าคัญท่ีสุด ไม่
มีความชุ่มชื้นก็ไม่ดีต่อการหายใจ..." กยท. จึงมีความตั้งใจที่จะเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งการปรับเปลี่ยนการ
ประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสุจริตผู้ว่าการ กยท.  



กล่าวว่า ครั้งนี้ กยท. ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการความดี ภายใต้ "โครงการท าความดีถวายพ่อหลวง 
เพื่อสังคมCSR รับผิดชอบต่อสังคม" โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธ์ หมีดเส็น และนายสาย อ่ินค า 
กรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือ  ร่วมแจกผ้าห่มต้านภัย
หนาว จ านวน 150 ชุด เสื้อกันหนาว จ านวน 122 ตัว ถุงมือและถุงเท้า จ านวน 150 คู่ ข้าวสาร จ านวน 70 
ถุง อุปกรณ์กีฬามูลค่า 4,050 บาท ปุ๋ยเคมีมูลค่า 2,460 บาท อุปกรณ์เปิดกรีดยางพารา (ถ้วย ลวด รางรองรับ
น้ ายาง) จ านวน 520 ชุดพร้อมมีดกรีดยางจ านวน 3 ด้าม หมอนยางพาราเด็กเล็กจ านวน 40 ใบ ตลอดจน
เสื้อผ้าเด็ก    ของเด็กเล่น และขนมอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมอบให้กับชาวบ้านเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต.นาสิริ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 150 ครัวเรือน 

 "การจัดงานครั้งนี้ กยท.ได้รับเกียรติจากชาวนาสิริ   ในการท าพิธีเปิดกรีดยางครั้งแรกของสวนยางที่
นาสิริ ที่ปลูกตั้งแต่ปี 2546 จ านวน 520 ต้น ตามโครงการพระราชด าริ เพื่อน ารายได้จากการขายยางพารา
ส่วนหนึ่งมาใช้เป็นทุนอาหารกลางวันของเด็กเล็กในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ต้นยางเหล่านั้นมีอายุ 13 ปี อยู่ในสภาพ
ที่เติบโตและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเปิดกรีดหน้ายางเพื่อให้เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้" 
ดร.ธีธัช กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ตอ้นรบั คณะนกัวจิยั และนกัวชิาการยางพาราเครอืขา่ยความรว่มมอื ทางวชิาการดา้น

ยางพารา (HRPP) หวงัสรา้งนวตักรรมและยกระดบัคณุภาพผลผลติพฒันานกัวจิยัดา้น

ยางพาราของไทย 

 
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 
 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย นักวิชาการยางพาราท้ังในและ
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in 
Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านยางพารา 
(Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการด าเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยข้ึนเมื่อปี  2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ รวมถึงภารกิจการเป็นสมาชิกใน  HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง 
สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการ
ส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่าง
ครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการ
วิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการท างานวิจัยระหว่าง
ไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จ าเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน  HRPP มีสมาชิก 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) 

 “กยท.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส 
(HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัย
ด้านยางพาราของไทย และที่ส าคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 

 



 

กยท. ตอ้นรบั คณะนกัวจิยั และนกัวชิาการยางพาราเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการ

ดา้นยางพารา (HRPP) หวงัสรา้งนวตักรรมและยกระดบัคณุภาพผลผลติพฒันานกัวจิยั

ดา้นยางพาราของไทย 

 

กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย นักวิชาการยางพาราท้ังในและ
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in 
Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านยางพารา 
(Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการด าเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยข้ึนเมื่อปี 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ รวมถึงภารกิจการเป็นสมาชิกใน HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง 
สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการ
ส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่าง
ครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการ
วิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการท างานวิจัยระหว่าง
ไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จ าเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน HRPP มีสมาชิก 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD)"  กยท.
จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ( HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ น้ี 
หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย และที่ส าคัญ 
ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถน าไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล" ดร.ธีธัช กล่าว
ทิ้งท้าย 

  



 
 

กยท. ต้อนรับ คณะนักวิจัย และนักวิชาการยางพาราเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านยางพารา 
(HRPP) หวังสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิตพัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย 
 
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 
 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย 
นักวิชาการยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา 
(Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุน
นนท์ กรุงเทพฯ 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการด าเนินงานร่วมกันมานานภายใต้
ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 2558 เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงภารกิจการเป็นสมาชิกใน HRPP ในการ
ร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
วงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือใน
การท างานวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จ าเป็นต้องเดินหน้า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน HRPP มีสมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) 
 "กยท.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 
(HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต 
พัฒนานักวิจัยด้านยางพาราของไทย และท่ีส าคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถน าไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล" ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 
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